

พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งหมด เกษตรกรชาวนาในพื้นที่สามารถปลูกข้าวนาปี ได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้ 6 เดือนที่เหลือนอกฤดูทำนา ชาวนาต่างพากันอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลวง และหัวเมืองหลักอื่นๆ เพื่อหารายได้นอกฤดูทำนา

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้ออกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรหลังฤดูการทำนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการขาดรายได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน

นายธนู โดสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรมีการพัฒนาระบบการผลิตหรือปรับปรุงระบบน้ำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสมกับพื้นที่ทางการเกษตร โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำจากธรรมชาติโดยตรง ประกอบด้วย ลินเชื่อ 2 ประเภท คือ ลินเชื่อค้ำลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระไม่เกิน 10 ปี และลินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี กำหนดชำระไม่เกิน 12 เดือน

โดยสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 17 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักทรัพยากรธรรมชาติและ



ปี “ขอนแก่น โมเดล” ปลูกข้าวนาสู้ภัยแล้ง เพิ่มรายได้นอกฤดูทำนา



คุณธนู โดสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น

สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 จังหวัดขอนแก่น บริษัทกรุงเทพ โปรตุ๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัทโชคโภคภัณฑ์ โปรตุ๊ส จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ขอนแก่น จำกัด

หมู่บ้านนำร่องที่เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคือ หมู่ที่ 4 ตำบลพระบุญ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ได้ลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนผ่าน สกต. ขอนแก่น เพื่อรับประกันรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกร โดยยกตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 10 ไร่ จะต้องใช้เงินลงทุนในการขุดบ่อบาดาล 40,000 บาทและซื้อปัจจัยการผลิต 35,000 บาท มีรายได้ 7,200 บาทต่อไร่ รวมเป็นเงิน 72,000 บาท หักค่าใช้จ่ายการผลิต 35,000 บาทและค่าขุดบ่อบาดาลปีละ 7,000 บาท เป็นเวลา 8 ปี จะทำให้เกษตรกรจะมีรายได้คงเหลือปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้การดำเนินงานในระยะต่อไป สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่นและพันธมิตร จะขยายพืชหลักที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนจำนวน 6 ชนิด เพื่อให้ 6 เดือนหลังฤดูทำนาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่มขึ้นที่แน่นอน โดยไม่จำเป็นต้องอพยพเข้ามาขายแรงงานตามเมืองใหญ่อีกต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวและสังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน

